

**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 5-8-2018**Chúa nhật 18 Thường niên****Bánh đích thực****LỜI CHÚA: Ga 6, 24-35**

Khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Capharnaum tìm kiếm Người. Khi đã gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?” Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận”.

Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” Đức Giêsu trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến”. Họ lại hỏi: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh từ trời”. Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian”.

Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh

(xem tiếp trang 2)

Hội nghị Quốc tế của các Thần học gia luân lý tại Sarajevo, Bosnia và Thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Hội nghị

Tại Sarajevo, Bosnia đã diễn ra Hội nghị lần thứ ba của Hội “Đạo Đức Thần Học Công Giáo trong Giáo Hội Hoàn Vũ” (*Catholic Theological Ethics in the World Church, CTEWC*), từ chiều ngày 26/7 đến hết ngày 29/7. Hội nghị khai diễn tại Trường Trung học Công giáo Thánh Giuse (Katolički školski centar Sv. Josip) với chủ đề chính: “*Thời điểm quan trọng để xây dựng nhện cầu nối kết, Đạo đức Thần học Công giáo ngày nay*”. Có khoảng 450 thần học gia luân lý từ 67 quốc gia thuộc năm châu lục tham dự, trong đó có hai tham dự viên Việt Nam là linh mục Đinh Trung Hòa (Dòng Tên), tỉnh dòng Australia, và nữ tu Trần Như Ý Lan (Dòng Đức Bà).

Đức Thánh Cha Phanxicô đã quan tâm gửi sứ điệp đến cho Hội nghị. Sau đây là toàn văn bản dịch bức thư của Đức Thánh Cha.

*Anh chị em thân mến!*

Tôi xin gửi lời chào đến tất cả anh chị em tham gia Hội nghị này, Hội nghị thế giới lần thứ ba về đạo đức thần học. Hội nghị diễn ra tại Sarajevo, một thành phố có giá trị biểu tượng lớn cho hành trình hòa giải và xây dựng hòa bình sau những đổ vỡ khủng khiếp của cuộc chiến

(xem tiếp trang 2)

Panama: Chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới nhưng không quên Nicaragua



PANAMA – Vào ngày 9 tháng Bảy năm 2018, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh, ông Greg Burke, đã xác nhận: “Nhân Ngày Giới trẻ Thế giới (WYD) sắp tới được tổ chức tại Thành phố Panama, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận lời mời của Chính phủ Panama và các Giám mục Panama, và sẽ đến thăm quốc gia này từ ngày 23 đến 27 tháng 1 năm 2019”. Phó Tổng thống Panama, bà Isabel de Saint Malo de Alvarado, đã đến gặp Đức Hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin tại Vatican để thảo luận chi tiết về việc tổ chức WYD

2019 và chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.

Trong cuộc gặp gỡ này, hai bên nhắc lại rằng Panama thuộc Hệ thống Hội nhập Trung Mỹ (SICA), có mục tiêu là thiết lập một sự hợp tác về vấn đề di cư. Phó Tổng thống Panama và Đức Hồng y Parolin đã đồng ý với nhau về tầm quan trọng của những thách thức trong khu vực đối với vấn đề dân chủ và nhân quyền, trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội mà Nicaragua và nhất là Venezuela đang phải đương đầu; hai bên cũng đồng ý hợp tác để trợ giúp cơ cấu ngoại giao và luật pháp quốc tế.

Tại Panama, Đức cha José Domingo Ulloa Mendieta, OSA, Tổng giám mục Panama, vui mừng khi được tin chính thức xác nhận Đức giáo hoàng sẽ đến tham dự Ngày Giới trẻ Thế

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

ấy”. Đức Giêsu bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”

SUY NIỆM

Dân chúng vẫn còn sôi nổi sau phép lạ bánh hoá nhiều. Hôm sau, họ lên thuyền qua bờ bên kia để tìm Đức Giêsu. Đức Giêsu thấy nỗ lực tìm kiếm của họ. Ngài biết họ tìm Ngài chỉ vì đã được ăn bánh no nê. Có lẽ họ hy vọng sẽ được những bữa ăn tương tự... Miếng ăn là nỗi lo của người nghèo vùng Galilê. Đó cũng là nỗi lo của hàng tỉ người trên thế giới. Đức Giêsu không trách họ về chuyện này. Ngài chỉ muốn nâng họ lên cao hơn, bởi lẽ con người không chỉ là thân xác. Dân chúng vất vả tìm chút lương thực mau qua. Đức Giêsu muốn họ đừng quên thứ lương thực thường tồn nhằm nuôi dưỡng tinh thần và đem lại sự sống vĩnh cửu. Người dân Galilê chỉ nhớ đến chiếc bánh hôm qua. Họ bị sa lầy và ngừng lại trong phép lạ. Họ không thể đi xa hơn và cũng không mơ ước gì hơn.

Con người hôm nay có nét giống đám đông ngày xưa. Người nghèo thì bị hút vào công việc lam lũ nhọc nhằn, để thỏa mãn cái đói cấp bách của thân xác. Người giàu thì mê mải với bao tiện nghi đang mời gọi. Họ bị ám ảnh và chạy đua với những mặt hàng mới. Rốt cuộc, kẻ nghèo người giàu đều có nguy cơ như nhau, đó là đánh mất đi cái đói khát tinh thần, mãn nguyện với cái bụng no, hay với thú nữ trang đắt giá.

Thật ra, cũng khó dập tắt nỗi khát khao về Tuyệt Đối mà Thiên Chúa đã đặt rất sâu trong lòng người. Mọi thú thức ăn trần gian, con người không lấy làm đủ. Người nghèo không chỉ cần cơm bánh, mà còn cần tình thương. Người giàu dư cơm bánh, nhưng lại cần lẽ sống. Không thiếu những bạn trẻ nhà giàu, có học, có tương lai, nhưng lại thất vọng chán chường, thậm chí rơi vào tự tử. Họ có tất cả, nhưng vẫn thấy thiếu cái gì đó... Thiếu cái này thì mọi thứ khác trở thành thừa. Có khi sống sa đọa lại

(xem tiếp trang 3)

Hội nghị Quốc tế của các Thần học gia luân lý...

gần đây, một cuộc chiến gây ra quá nhiều đau khổ cho những người dân trong vùng.

Sarajevo là thành phố của những cây cầu. Cuộc gặp gỡ của anh chị em được gọi hứng nhiều bởi mô hình nổi trội này, một mô hình nhắc nhở về nhu cầu xây dựng, giữa một môi trường đầy căng thẳng và chia rẽ, những con đường nối kết con người, văn hóa, tôn giáo, cách nhìn về đời sống và khuyênh hướng chính trị. Tôi rất trân trọng nỗ lực này của anh chị em ngay từ lúc đầu, ngay từ khi các thành viên trong ban kế hoạch đến thăm tôi tại Vatican vào tháng Ba vừa qua.

Chủ đề Hội nghị của anh chị em cũng là chủ đề mà tôi thường nhắc đến: nhu cầu xây dựng những nhịp cầu nối kết, chứ không phải xây tường ngăn cách. Tôi không ngừng nhắc lại điều này với một niềm hy vọng sống động rằng con người ở mọi nơi sẽ chú ý đến nhu cầu này, một nhu cầu ngày càng được tri nhận, mặc dù đôi khi cũng bị khước từ bởi sự sợ hãi và các hình thức suy thoái. Với sự cần trọng, chúng ta được mời gọi để nhận ra mọi dấu chỉ và huy động toàn lực để phá bỏ những bức tường chia rẽ và xây dựng những nhịp cầu huynh đệ mọi nơi trên thế giới.

Có ba điểm chính trong Hội nghị giao thoa với hành trình xây dựng những nhịp cầu trong một thời điểm rất quan trọng mà chúng ta đang sống. Anh chị em đã dành cho vấn đề môi trường một vị trí trung tâm, vì một số khía cạnh của nó có thể gây ra sự mất cân bằng nghiêm trọng không chỉ trong góc độ tương quan giữa con người với thiên nhiên, nhưng còn giữa các thế hệ và con người với nhau. Thách đố về môi trường - như thấy trong Thông điệp *Laudato Si'* - không đơn thuần là một thách đố giữa muôn vàn thách đố, nhưng là một bối cảnh rộng lớn hơn để hiểu cả đạo đức môi trường và đạo đức xã hội. Vì lý do này, anh chị em rất bận tâm đến người di dân và người tị nạn; và việc bận tâm này khơi lên một sự hoán cải nhắm đến việc nuôi dưỡng một phẩm tính mang tính thần học và đạo đức, ngay cả trước khi nó gợi hứng cho những thái độ mục vụ thích hợp và những chính sách chính trị có trách nhiệm và được hoạch định cẩn thận.

Trong một hoàn cảnh phức tạp và đòi hỏi như thế, cần có những cá nhân và tập thể có khả năng đảm nhận một cung cách lãnh đạo mới. Mặt khác, chúng ta lại không cần việc hô hào các khẩu hiệu trống rỗng hoặc cũng không cần sự cạnh tranh đối đầu giữa các đảng phái cố gắng dùng mọi cách để đạt vị trí hàng đầu. Chúng ta cần một cung cách lãnh đạo có thể giúp tìm ra và đem vào thực hành một cách thế công bình hơn cho tất cả chúng ta; cách thế này giúp chúng ta sống trong một thế giới như những người cùng chia sẻ một vận mệnh chung.

Về vấn đề bằng cách nào đạo đức thần học có thể đóng góp phần của mình, tôi thấy anh chị em có cái nhìn rất thấu đáo khi đề nghị tạo lập một mạng lưới nối kết các cá nhân giữa các châu lục khác nhau, những người, với những cách sống và lối diễn tả khác nhau, có thể dẫn thân cho việc suy tư phẩm tính mang tính đạo đức trong cung bậc thần học và trong một nỗ lực tìm ra nơi đó những nguồn lực mới và hiệu quả. Với những nguồn lực như thế, những phân tích thích hợp có thể được thực hiện, nhưng quan trọng hơn, sức mạnh có thể được huy động cho một cách thức hành động đầy nhiệt tâm và chú ý đến những hoàn cảnh bi thương của nhân loại, và quan tâm đến việc đồng hành với họ với một sự chăm sóc đầy lòng trắc ẩn. Để tạo lập một mạng lưới như thế, điều cấp thiết trước hết là xây dựng những nhịp cầu nối kết anh chị em lại với nhau, để chia sẻ những ý tưởng và chương trình, và phát triển các hình thức nối kết. Khỏi phải nói, điều này không có nghĩa là cố đồng nhất hoá các quan điểm, nhưng đúng hơn là thành tâm thiện chí tìm cách hoà nhập các mục tiêu, trong sự cởi mở mang tính đối thoại và trong sự bàn thảo các góc nhìn khác nhau. Nơi đây anh chị em sẽ thấy một hình thức cụ thể về năng lực rất hữu ích, hình thức ấy lại càng khẩn thiết và phức tạp trong bối cảnh hiện nay và được tôi nói đến trong Lời tựa của Tông hiến *Veritatis Gaudium*. Trong khi đề cập đến các tiêu chuẩn chính cho việc canh tân và tái cổ võ cho việc nghiên cứu và học tập mang tính giáo hội, tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của “sự đối thoại ở tầm rộng” (số 4b); việc đối thoại này có thể trở thành nền tảng cho việc mở ra mang tính liên ngành và xuyên ngành vốn rất quan trọng đối với thần học và đạo đức

(xem tiếp trang 3)

Tôn giáo góp phần quan trọng trong cuộc đối thoại Nam-Bắc Hàn



Đức cha Peter Lee Ki-heon, Giám mục Uijeongbu, Chủ tịch Ủy ban hòa giải của HĐGM Nam Hàn, đã nói như trên. Giáo phận của ngài nằm gần biên giới Bắc Hàn. Theo Đức cha, con đường hòa giải hai miền Nam Bắc Hàn là một ưu tiên hàng đầu cũng như việc đoàn tụ các gia đình bị phân rẽ. Đức cha nhớ lại hồi năm 1951 khi ngài lên 4 tuổi, đã phải cùng mẹ và một chị gái bỏ Pongyang là quê sinh để chạy loạn chiến tranh, và theo cha đã đến Busan bên Nam Hàn cùng với nhiều người tỵ nạn trước đó vài tháng. Nhưng 2 chị gái khác còn ở lại Pyongyang, và từ ngày đó, mẹ ngài sống trong nỗi âu lo khắc khoải trước cảnh gia đình phân rẽ. Tại Bắc Hàn, các Kitô hữu đã bị bách hại khốc liệt. Năm 1949, mọi linh mục ở Pongyang đều bị bắt, và nhà thờ chính tòa bị đóng cửa. “Mẹ tôi kể rằng trong số những người bị bắt và bị giết cũng có bác tôi là linh

mục Jae-ho Lee, chánh xứ Kirim-ri. Hiện nay bác cũng đang trong tiến trình được phong chân phước cùng với Đức cha Francis Hong Yong-ho và các vị khác”, Đức cha nói. Ngài cũng cho biết thêm là sau cuộc họp thượng đỉnh Hoa Kỳ - Bắc Hàn và cuộc gặp gỡ giữa các vị lãnh đạo của hai miền Nam Bắc, toàn dân hai miền đã rất sung sướng.

Các hình ảnh này cho thấy có thể tìm ra một giải pháp giải quyết sự thù nghịch kéo dài từ 60 năm qua. Việc đối thoại giữa hai miền Nam Bắc cũng cho phép các gia đình đoàn tụ. Đa số họ đã chết hầu hết vì đã già hơn 90 tuổi. Thế hệ hồi đó chỉ còn lại 4-5 ngàn người. Hai bà chị của Đức cha cũng đã qua đời. Tuyên ngôn Panmunjom có thể đem lại hoa trái, nếu hàng lãnh đạo của cả hai miền kiên nhẫn đối thoại với nhau, với sự tôn trọng và tin tưởng. Tổng thống Nam Hàn đã từng khẳng định vai trò quan trọng mà tôn giáo có thể có đối với tương quan giữa hai miền. Nó không chỉ có nhiệm vụ thăng tiến ý chí trực tiếp mà còn tạo ra bầu khí hòa hợp và một môi trường cởi mở cho sự cộng tác nữa. ■

(REI 17-7-2018)

Hội nghị Quốc tế của các Thần học gia luân lý...

thần học. Tôi cũng nói đến “nhu cầu cấp thiết tạo lập ‘mạng lưới’ giữa các cơ sở trên toàn thế giới, những cơ sở vun trồng và cổ võ cho việc học tập và nghiên cứu mang tính giáo hội” (số 4d).

Tôi khuyến khích anh chị em, những người làm việc trong lãnh vực đạo đức thần học, biết say mê với việc đối thoại và với mạng lưới nối kết như thế. Cách tiếp cận này có thể làm nảy sinh các phân tích có ý nghĩa và nhắm vào sự đa phức của thực tại con người hơn. Chính anh chị em sẽ học hỏi tốt hơn bao giờ hết cách thế trung thành với Lời Chúa vốn luôn thách thức chúng ta trong lịch sử, và cách thế diễn tả tình liên đới với thế giới, một nơi mà anh chị em không phải được kêu mời để lên án nhưng để trình bày những lối đi mới, để đồng hành trên những hành trình, để băng bó những

thương tích và nâng đỡ những yếu đuối mỏng giòn.

Anh chị em đã có hơn mười năm kinh nghiệm trong việc xây dựng những nhịp cầu trong Hội của mình, Đạo Đức Thần Học Công Giáo trong Giáo Hội Hoàn Vũ. Những cuộc họp quốc tế của anh chị em ở Padua (2006) và ở Trentô (2010), các cuộc họp vùng ở những châu lục khác nhau và nhiều sáng kiến khác nữa, những hoạt động xuất bản và giảng dạy, đã dạy cho anh chị em cách thế chia sẻ mà tôi tin rằng anh chị em sẽ theo đuổi sao cho mang lại hoa trái cho toàn thể Hội Thánh. Tôi hợp với anh chị em cảm ơn những người đã mãn nhiệm kỳ và những ai mới lãnh trách nhiệm mới; tôi sẽ cầu nguyện cho những người ấy. Tôi thân ái ban phép lành cho toàn thể anh chị em, và cũng xin anh chị em cầu nguyện cho tôi.

Vatican, 11/07/2018

Phanxicô

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

là cách họ biểu lộ cơn đói khát vô cùng về những điều cao cả.

Đức Giêsu khơi dậy những khát khao tốt đẹp đang ngủ quên. Ngài không cho dân chúng thứ manna từ trời rơi xuống, để mỗi ngày họ phải lượm mà ăn. Ngài cho họ thứ bánh bởi trời đích thực, bánh ban sự sống đời đời cho toàn thế giới. “Xin cho chúng tôi *thứ bánh* đó luôn luôn” “Xin ông cho tôi *thứ nước* ấy” (Ga 4, 15). Con người vẫn đói khát thức ăn tinh thần. Cơn đói này còn kinh khủng hơn cả cơn đói thân xác. Hãy đến với Giêsu! Hãy tin vào Giêsu! Nếu bạn khao khát Tuyệt Đối thì chỉ Tuyệt Đối mới làm bạn no thỏa. Tuyệt Đối đã hiện diện nơi Đức Giêsu. Ước chi bạn để cho Ngài nuôi bằng lời giáo huấn, và tin tưởng dẫn thân theo Ngài bằng cả cuộc đời.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa,
những lúc con cảm thấy đói,
xin ban cho con một ai đó đang cần của ăn.

Khi con khát,
xin gửi đến cho con
một ai đó đang cần nước uống.

Khi con lạnh lẽo,
xin gửi đến cho con
một ai đó đang cần được sưởi.

Khi con bị xúc phạm,
xin ban cho con một ai đó đang cần ủi an.

Khi thập giá của con trở nên nặng nề,
xin ban cho con
thập giá của một người khác để cùng chia sẻ.

Khi con túng nghèo,
xin dẫn đến cho con một người thiếu thốn.

Khi con không có thời giờ,
xin ban cho con ai đó để con giúp họ giây lát.

Khi con nản chí,
xin gửi đến cho con một người cần khích lệ.

Khi con chỉ biết nghĩ đến mình,
xin xoay chuyển tư tưởng con
hướng đến tha nhân. ■

(Trích trong PRIER)

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Panama: Chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới...

giới, nhưng đồng thời ngài cũng nhân danh giới trẻ Panama bày tỏ tình liên đới với Giáo hội Nicaragua. Đức Tổng giám mục Ulloa đã dùng những lời lẽ cứng rắn để mô tả thực trạng mà ngài biết rất rõ: “Chính quyền Nicaragua đã vượt quá giới hạn vô nhân đạo và vô đạo đức. Sự đàn áp tàn bạo đối với người dân, hầu hết là sinh viên trẻ, thật đáng lên án ở mọi cấp độ: cộng đồng quốc tế không thể làm ngơ!”. “Từ Giáo hội lễ hành ở Panama, chúng tôi muốn cùng với mọi người lên án, phản đối các hành vi đàn áp người dân Nicaragua, nhất là đối với hàng giáo sĩ Nicaragua”, Đức Tổng Giám mục nói. “Đây chỉ là hệ quả của việc thiếu lắng nghe tiếng kêu của người dân”.

Đức Tổng giám mục Ulloa cho biết: vào thứ Tư 25 tháng Bảy, có một buổi cầu nguyện đặc biệt cho Nicaragua vào lúc 5 giờ chiều tại Nhà thờ Don Bosco, “để xin Chúa ban ánh sáng cần thiết và, thông qua đối thoại, người dân Nicaragua sẽ sớm tìm được sự bình an mà họ đang khao khát”. “Nhờ lời cầu nguyện và tình liên đới của chúng tôi với người dân Nicaragua và Giáo hội lễ hành ở Nicaragua, xin Chúa chúc lành cho anh chị em trong những thời điểm khó khăn này”.

Ở cấp độ ngoại giao, hôm thứ Năm 19 tháng Bảy, Panama, thông qua Ngoại trưởng Luis Miguel Hincapie, cho biết họ sẵn sàng tham gia vào bất kỳ tiến trình đối thoại nào có thể giải quyết cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở Nicaragua.

Cùng ngày thứ Năm 19 tháng Bảy, CELAM (Hội đồng các Giám mục Châu Mỹ Latinh) đã gửi một sứ điệp cho các Giám mục Nicaragua, để bày tỏ sự gần gũi và tình liên đới với Giáo hội và người dân Nicaragua. Sứ điệp có đoạn viết: “Trước tình trạng nghiêm trọng này, chúng ta được kêu gọi trở thành tiếng nói của những người không có tiếng nói, để đòi quyền lợi cho họ, tìm ra những con đường đối thoại và thiết lập công lý và hoà bình, ‘để mọi người được sống trong Đức Kitô’ (Aparecida 4), cách riêng đối với những người cảm thấy tuyệt vọng trước cái chết và bạo lực. Chúng tôi khuyến khích anh em hãy tiếp tục là những người bảo vệ nhân quyền và những người mang niềm hy vọng”. ■

(Agenzia Fides, 20/07/2018)

Cuộc thi quốc tế ‘video clip 1 phút’ và poster cho Ngày Thế giới Truyền Thông xã hội

BRUSSELS – Lần đầu tiên, Signis (Hiệp hội Truyền thông Công giáo thế giới) và Thánh bộ Truyền Thông phát động một cuộc thi toàn cầu về chủ đề của Ngày Thế giới Truyền Thông xã hội (WCD) lần thứ 52.

Các cuộc thi như thế này đã từng được tổ chức vào những năm trước đây, nhưng chỉ trong nội bộ các thành viên của Signis. Năm nay, cuộc thi được mở rộng cho mọi người trên thế giới và đặc biệt mời gọi giới trẻ tham gia.

Những người tham gia được khuyến khích gửi ‘video clip 1 phút’ hoặc áp-phích diễn tả chủ đề sứ điệp WCD 52: “Sự thật sẽ giải thoát các con: Tin giả và một nền báo chí vì hòa bình”. Sẽ có giải thưởng bằng tiền và chứng nhận toàn cầu cho những người đoạt giải.

Khi công bố cuộc thi, Bà Helen Osman, chủ tịch Signis nói: “Chúng tôi cổ vũ tài năng từ khắp nơi trên thế giới bằng cách giới thiệu tác phẩm của họ thông qua mạng lưới truyền thông Công giáo trên toàn thế giới của chúng tôi, để trình bày chủ đề cực kỳ quan trọng này”.

Bà Natãa Govekar, Giám đốc Phân



bộ Thần học-Mục vụ của Bộ Truyền Thông Vatican và khâu liên lạc chính thức với Signis, giải thích rằng sáng kiến mới này là nỗ lực cổ vũ việc đối thoại quốc tế về ‘Tin giả’. Bà nói: “Chúng tôi hy vọng cuộc thi sẽ cổ động và thúc đẩy các tín hữu, đặc biệt là những người trẻ tuổi, đóng góp đầy sáng tạo cho chủ đề ‘Tin giả và nền báo chí vì hòa bình’.”

Tác phẩm dự thi phải được nộp qua email: signiscompetition@gmail.com trước ngày 30-9-2018. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố trước tháng 12-2018. Giải nhất: 500 USD, Giải nhì: 200 USD, Giải ba: 100 USD cùng với chứng chỉ đoạt giải. ■

(Nguồn: www.signis.net)

Các Giám mục Nicaragua kêu gọi các tín hữu đừng nhượng bộ bạo lực

NICARAGUA – Đức hồng y Leopoldo Brenes, Tổng Giám mục Managua, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nicaragua mời gọi các tín hữu và người dân cả nước đừng nhượng bộ bạo lực và chiến thắng thù hận bạo lực với tình yêu của Chúa Kitô.

Đức Hồng y đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong một bài giảng Thánh lễ cử hành tại Jinopete, nơi có một giáo xứ bị hoàn toàn phá hủy vào ngày 9 tháng Bảy vừa qua bởi các lực lượng bán quân sự phò chính quyền của Tổng thống Daniel Ortega.

Đức cha Carlos Enrique Herrera Gutierrez, Giám mục Jinotega cho biết HĐGM đã gửi cho Tổng thống một bức thư để hỏi xem chính quyền có còn muốn các Giám mục tiếp tục làm trung gian đối thoại với các người biểu tình hay không. Các Giám mục

chờ đợi câu trả lời và sẽ quyết định lập trường đối với cuộc đối thoại này.

Trong các ngày qua, Tổng thống Ortega đã tố cáo các Giám mục muốn đảo chánh. Ông không từ chức như dân chúng yêu cầu, cũng không tổ chức các cuộc bầu cử sớm và chối bỏ trách nhiệm đối với tình trạng bạo lực đang gieo chết chóc và gây khổ đau cho dân chúng. Tình hình ngày càng nghiêm trọng thêm. Các vụ xuống đường biểu tình chống chính quyền xảy ra trong nhiều thành phố với sự tham dự của các sinh viên, học sinh và các gia đình. Đã xảy ra các cảnh bạo lực và vô trật tự. Một trăm ngày biểu tình từ ngày 25 tháng 4 tới nay đã khiến cho 445 người thiệt mạng. Cũng có hàng chục người mất tích và không có tin tức của họ. ■

(Nguồn: Vatican News)

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.com,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.com
theo dạng pdf**